

"เวียงแหง"รอยเลื่อนมีพลังใหม่ของไทย

● ยาว 100 กม.ผ่าน 4 อำเภอของเชียงใหม่ ● สร้างอาคารบ้านเรือนให้ระวัง

นายสมหมาย เตชวาลอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ทช.) แถลงข่าว "รอยเลื่อนเวียงแหง : รอยเลื่อนที่ 16 ของประเทศไทย" ว่า ทช.ได้สำรวจรอยเลื่อนมีพลังซึ่งเป็นบริเวณศูนย์เกิดแผ่นดินไหว พบว่า มีรอยเลื่อนมีพลังใหม่ของประเทศเกิดขึ้น คือ "รอยเลื่อนเวียงแหง" เป็นรอยเลื่อนที่ 16 ของประเทศไทย มีการวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ บริเวณใกล้ชายแดนประเทศเมียนมา จาก อ.เวียงแหง ถึง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร พาดผ่าน 37 หมู่บ้าน ใน 8 ตำบล ของ 4 อำเภอ จัดเป็นชนิดรอยเลื่อนปกติที่มีการเลื่อนตัวลงในแนวดิ่งเป็นหลัก โดยมีอัตราการเลื่อนตัวระยะยาว 0.11 มิลลิเมตรต่อปี การพบรอยเลื่อนใหม่ถือเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องการรับมือจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ในอนาคตอาจมีโอกาสเกิดขึ้น ดังนั้น ข้อมูลรอยเลื่อนมีพลังใหม่จึงเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนภาครัฐที่จะมีข้อมูลเพื่อใช้เฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือเชิงพื้นที่ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้กำหนดหลักเกณฑ์การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ในพื้นที่รอยเลื่อนดังกล่าว จะต้องเพิ่มความระมัดระวังและกำหนดโครงสร้างที่แข็งแรงมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้ใช้ข้อมูลนี้

เพื่อเตรียมการป้องกัน รับมือเหตุภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

อธิบดี ทช.กล่าวต่อว่าการค้นพบรอยเลื่อนใหม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากลักษณะทางธรณีวิทยาของประเทศไทยไม่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากเหมือนในเมียนมาหรือญี่ปุ่น ดังนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวไม่ควรกังวลหรือตื่นตระหนก เพราะหากเทียบกับปัจจุบัน ในพื้นที่เวียงแหงและพื้นที่ใกล้เคียง ถือว่า

อยู่ใกล้เคียงกับจุดรอยเลื่อนอื่นๆ ซึ่งสามารถเกิดการสั่นสะเทือน ในระดับ 2-3 อยู่เป็นปกติอยู่แล้ว

สำหรับรอยเลื่อนเดิม 15 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน 2) กลุ่มรอยเลื่อนแม่จิง 3) กลุ่มรอยเลื่อนเมย 4) กลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ 5) กลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ 6) กลุ่มรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน 7) กลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา 8) กลุ่มรอยเลื่อนเถิน 9) กลุ่มรอยเลื่อนพะเยา 10) กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ 11) กลุ่มรอยเลื่อนปัว 12) กลุ่มรอยเลื่อนระนอง 13) กลุ่มรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย 14) กลุ่มรอยเลื่อนแม่ลาว และ 15) กลุ่มรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังดังกล่าวพาดผ่านพื้นที่ 22 จังหวัดทั่วประเทศ.

